

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

Số: **521/BC-UBND**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 09 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2019; Công văn số 58/HĐND-VP ngày 26 tháng 8 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4183/UBND-TD ngày 30 tháng 8 năm 2019, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, tiến hành xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chi tiết theo Phụ lục đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBNDTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH, TCD (Hg).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bốn

PHỤ LỤC:
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA III

(Kèm theo Báo cáo số 521/BC-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Nội dung	Đơn vị giải quyết, trả lời
	I. Lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải tỏa:	
1	<p><i>Cử tri Mai Văn Nguyên, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Gia đình ông được cấp 2 lô đất ưu tiên (vì bị giải tỏa trên 10.000m² tại dự án 131,5ha khu Sùng Đức). Gia đình đã bàn giao đất cho Chủ đầu tư từ năm 2007, nhưng đến nay chưa được bốc thăm cấp đất tái định cư. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri.</p> <p style="text-align: center;">Trả lời:</p> <p>Trong danh sách các hộ dân được bố trí đất tái định cư theo diện thu hồi đất nông nghiệp lớn do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp tại Công văn số 1034/STNMT-ĐKTK ngày 28/5/2019 không có tên hộ gia đình ông Mai Văn Nguyên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao bố trí tái định cư trên địa bàn thị xã, hiện nay UBND thị xã Gia Nghĩa đề nghị Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa tổng hợp danh sách các trường hợp đã được phê duyệt bố trí tái định cư nhưng chưa bố trí đất tái định cư và bàn giao quỹ đất tái định cư cho thị xã Gia Nghĩa để thực hiện bố trí tái định cư cho người dân. Trường hợp hộ gia đình đã được phê duyệt bố trí tái định cư đề nghị hộ gia đình cung cấp thông tin cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất để tổng hợp. UBND thị xã Gia Nghĩa tiến hành rà soát quỹ đất, mời hộ gia đình bốc thăm đất tái định cư theo quy định.</p>	UBND thị xã Gia Nghĩa
2	<p><i>Cử tri Trần Xuân Tiến, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Hiện dự án khu dân cư số 6, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân đã có quyết định giải tỏa từ năm 2007 đến nay đã gần 13 năm chưa thực hiện dự án. Vậy khu dân cư số 6 đã được hủy quyết định quy hoạch giải tỏa chưa? Nếu còn thực hiện dự án thì khi nào thực hiện? Từ khi có quyết định giải tỏa cho đến nay các hộ sống trong khu vực giải tỏa đời sống gặp rất nhiều khó khăn, nhà cửa không được xây dựng sửa chữa. Nếu dự án không</p>	Sở Xây dựng, UBND thị xã Gia Nghĩa

	<p>thực hiện thì cho người dân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để sớm ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời dứt điểm cho các hộ dân được biết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư số 06, khu vực Sùng Đức được UBND thị xã Gia Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 vẫn còn hiệu lực thực hiện.</p> <p>Dự án điểm dân cư số 06, khu vực Sùng Đức được UBND tỉnh Đắk Nông đưa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư và giao UBND thị xã Gia Nghĩa thực hiện việc mời thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 25/5/2018. Đến nay, UBND thị xã Gia Nghĩa đã hoàn thành việc sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Trong quý III năm 2019, UBND thị xã Gia Nghĩa tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư trúng thầu, đến quý IV, năm 2019 triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.</p>	
3	<p><i>Cử tri Trịnh Văn Đào, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Gia đình ông có đất, tài sản bị ảnh hưởng thuộc dự án xây dựng đường tránh đô thị Gia Nghĩa đoạn qua phường Nghĩa Tân do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, một phần nhà ở của ông không nằm trong quy hoạch dự án. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn được bồi thường, hỗ trợ toàn bộ căn nhà vì một phần thuộc về khu vực đào sâu, đắp cao không còn khả năng sử dụng. Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thì trường hợp các hộ gia đình phải di dời chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.500.000đ/tháng đối với hộ dưới 5 nhân khẩu. Hiện nay, chủ đầu tư đã lắp đặt rào chắn gây cản trở một phần diện tích đất mặt đường của gia đình ông, tại thời điểm xây lắp đại diện Chủ đầu tư là ông Luận (Sở Giao thông vận tải) và ông Cường (Trung tâm phát triển quỹ đất) có hứa với gia đình ông sẽ tạo điều kiện cho đơn vị thi công lắp rào chắn rồi sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền bồi thường, hỗ trợ đầy đủ cho gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà cho gia đình đầy đủ, nếu không được giải quyết gia đình ông sẽ tháo dỡ rào chắn trước phần đất gia đình ông đang sử dụng.</p> <p>UBND thị xã Gia Nghĩa trả lời:</p> <p>Gia đình ông có ảnh hưởng toàn bộ nhà cửa vật kiến trúc phải di dời toàn bộ khi nhà nước thu hồi đất (<i>hồi đất nông nghiệp</i>) để thực hiện dự án đường tránh Gia Nghĩa đoạn qua</p>	<p>Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Gia Nghĩa</p>

	<p>phường Nghĩa Tân sau khi nhà nước thu hồi đất, gia đình ông vẫn còn đất; theo Khoản 4, Điều 26 của Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông gia đình ông không đủ điều kiện để hỗ trợ tiền thuê nhà; gia đình ông đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và trong thời gian này gia đình không kiến nghị về hỗ trợ tiền thuê nhà.</p> <p>Sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án trên, gia đình ông xin di dời căn nhà phía sau phần đất còn lại để xây dựng nhà, nhưng phần đất này được cấp có thẩm quyền trả lời cho gia đình thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm theo quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa. Nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình ông xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống, UBND thị xã Gia Nghĩa đồng ý vị trí được chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm còn lại sang đất ở theo diện tái định cư tại chỗ, đến ngày 14/8/2018, hộ ông Trịnh Hoa Đào có đơn xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà cho gia đình ông. Mặt khác, trong quá trình thi công lấp rào chắn để bảo vệ an toàn thì gia đình ông cản trở không cho đơn vị thi công thực hiện, yêu cầu phải hỗ trợ tiền thuê nhà.</p> <p>Căn cứ điểm c, Khoản 4, Điều 26 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định: “Đối với những hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư nhưng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 29 của Quy định này thì được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian là sáu (06) tháng kể từ ngày bị giải tỏa nhà và phải di chuyển chỗ ở. Mức hỗ trợ theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này”. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức cuộc họp để giải quyết tiền thuê nhà cho gia đình với chi phí hỗ trợ 9.000.000 đồng (chỉ hỗ trợ 6 tháng). Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục quyết toán công trình, không bổ sung kinh phí, nên chưa thực hiện được việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho gia đình ông. UBND thị xã Gia Nghĩa tiếp tục làm việc với Sở Giao thông vận tải để giải quyết cho gia đình ông theo quy định.</p>	
4	<p><i>Cử tri Bùi Đình Long, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Gia đình ông có diện tích 5.391m² đất, Công ty thủy điện Á Đông đã thu hồi xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2, nhưng đến nay chưa bồi thường cho gia đình ông. UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Công ty Á Đông bồi thường cho gia đình ông đúng theo quy định. Ngày 4/5/2019, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công ty thủy điện Á Đông phối hợp với UBND thị xã Gia Nghĩa giải quyết dứt điểm việc bồi thường 5.391m² đất cho gia đình ông, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019. Gia đình</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Gia Nghĩa

	<p>ông được biết Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trên để Công ty thủy điện Á Đông sử dụng làm thủy điện Đăk Nông 2. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã giải quyết dứt điểm phần diện tích 5.391m² đất mà Công ty thủy điện Á Đông đang sử dụng sản xuất thủy điện.</p> <p>UBND thị xã Gia Nghĩa trả lời:</p> <p>Để giải quyết nội dung kiến nghị của gia đình ông Bùi Đình Long, UBND thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức họp đối thoại vào ngày 23/8/2018 và ngày 13/12/2018. UBND thị xã Gia Nghĩa cũng đã gửi rất nhiều văn bản đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Á Đông giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 5.391m² đất đã thu hồi xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2 cho gia đình ông Bùi Đình Long. Đồng thời, tại Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 22/5/2019, UBND thị xã Gia Nghĩa đã báo cáo việc giải quyết đơn của ông Bùi Đình Long và đề xuất UBND tỉnh xem xét, yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Á Đông giải quyết việc bồi thường diện tích 5.391m² đất đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp, Công ty Cổ phần Á Đông không phối hợp, UBND thị xã Gia Nghĩa sẽ báo cáo đề nghị Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý Công ty theo quy định.</p>	
5	<p><i>Cử tri K'Măng, bon N'Jieng, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa:</i> Dự án quy hoạch mở rộng thác Liêng Nung giai đoạn 2 với diện tích 20ha hiện nay chưa bồi thường cho 17 hộ dân. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất và các ngành chức năng quan tâm bố trí kinh phí bồi thường cho bà con.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Hiện nay, UBND thị xã Gia Nghĩa đã giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gia Nghĩa thực hiện công tác kiểm kê và lập các thủ tục, hồ sơ liên quan để trình UBND thị xã Gia Nghĩa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 17 hộ dân thuộc dự án mở rộng thác Liêng Nung giai đoạn 2. Sau khi phương án được phê duyệt, UBND thị xã Gia Nghĩa sẽ thông báo và công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân nằm trong vùng giải phóng mặt bằng được biết và tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.</p>	UBND thị xã Gia Nghĩa
6	<p><i>Cử tri Y Dong Bkrông, buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Júit:</i> Năm 2002 gia đình ông và một số hộ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đi khai phá đất sản xuất ở xã Đăk Wil, gia đình ông vừa khai phá, vừa mua lại tổng cộng 6ha đất. Năm 2006</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường,

<p>tính thu hồi đất và giao cho Công ty Vĩnh An trồng cao su với mức bồi thường chỉ 5-6 triệu đồng/1ha. Do vậy, gia đình ông không nhận tiền và đến nay đã nhiều lần kiến nghị (đã kiến nghị đến Trung ương) nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện tại Công ty Vĩnh An đang để đất hoang mà không trồng cao su, một phần đất đã bị bà con vào xâm lấn canh tác. Do vậy ông kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, trả lại diện tích đất trên cho gia đình ông vì hiện tại gia đình ông không có đất canh tác, tiền bồi thường ông cũng chưa nhận.</p> <p style="text-align: center;">Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:</p> <p>Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê đất và giao rừng tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 27/10/2005, với tổng diện tích 1.442,4 ha tại tiểu khu 834. UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An thuê đất có nguồn gốc từ đất thu hồi của Lâm trường Cư Jút, không phải là thu hồi của các hộ dân.</p> <p>Đất các hộ dân hiện đang sử dụng trong vùng dự án tại Tiểu khu 834 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An có nguồn gốc phá rừng, lấn chiếm đất rừng của Lâm trường Cư Jút để sản xuất hoặc nhận chuyển nhượng đất trái phép từ đất có nguồn gốc phá rừng, lấn chiếm đất rừng của Lâm trường Cư Jút; một số hộ dân tái lấn chiếm diện tích đất đã được Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An thỏa thuận hỗ trợ, đền bù; một số trường hợp đang sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm của Lâm trường Cư Jút mà đến nay Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An chưa thỏa thuận hỗ trợ, đền bù được với người dân.</p> <p>Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An đã tiến hành thỏa thuận hỗ trợ công khai phá và đền bù cây trồng trên đất cho nhiều hộ dân, người dân đã nhận tiền ký vào các biên bản thỏa thuận; nhiều trường hợp Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An chưa thỏa thuận hỗ trợ, đền bù được với người dân.</p> <p>Ngày 11/8/2010, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An được UBND tỉnh Đắk Nông ký Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 753,8 ha. Diện tích còn lại 688,6 ha Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì Công ty chưa thỏa thuận đền bù, hỗ trợ được với người dân; đất bị người dân đang lấn chiếm có tranh chấp; đất có rừng bị người dân xâm lấn chiếm.</p> <p>Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra</p>	<p>UBND huyện Cư Jút</p>
---	----------------------------------

	<p>việc quản lý sử dụng đất của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An. Kết quả thanh tra, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi 688,6 ha đất của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An là diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p>Đối với tranh chấp đất đai trên phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Vĩnh An, căn cứ Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bên khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân theo quy định.</p>	
7	<p><i>Cử tri Bùi Văn Tiến, bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song:</i> Gia đình ông mua đất năm 1990 (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), đến năm 2016 đi vay vốn Ngân hàng không được với lý do là đất rừng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết và có quy hoạch rõ ràng cho gia đình ông được biết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Song thực hiện theo Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND tỉnh Đăk Nông.</p> <p>Trường hợp của cử tri Bùi Văn Tiến, đề nghị liên hệ trực tiếp UBND xã Trường Xuân hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.</p>	UBND huyện Đăk Song
8	<p><i>Cử tri Nguyễn Quang Đại, bon Jâng Play 3, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song:</i> Năm 2005, ông có mua 01 thửa đất của 36 hộ đồng bào với diện tích 25 ha (tiểu khu 1689) và trồng cao su trên diện tích này. Tuy nhiên, sau thời gian đi Bình Phước về, số cây cao su này đã bị chặt bán. Ông đã làm đơn đến nhiều cơ quan nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình ông.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Diện tích đất của ông Nguyễn Quang Đại trồng cao su tại tiểu khu 1689 bị chặt. Ông Đại đã làm đơn gửi cơ quan Công an huyện Đăk Song giải quyết, Công an huyện Đăk Song đã thụ lý giải quyết. Đề nghị cử tri Nguyễn Quang Đại liên hệ trực tiếp với Công an huyện Đăk Song để được giải quyết.</p>	UBND huyện Đăk Song

9	<p><i>Cử tri Dư Ngọc Hà, thôn Phú Tân, xã Đăk Nang, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Đăk Nông trong quá trình thi công đập Đăk Nang đã đổ đất chặn dòng chảy gây ngập úng, làm chết 1.700 cây cà phê của gia đình ông. Sự việc đã kéo dài hơn 3 năm, nhưng vẫn chưa được giải quyết, hỗ trợ đền bù cho gia đình ông.</p> <p>Trả lời:</p> <p>UBND huyện Krông Nô đã phối hợp với Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Đăk Nông xác minh, giải quyết. Ngày 05/8/2019, UBND huyện Krông Nô đã trả lời kiến nghị của cử tri Dư Ngọc Hà và Dư Thị Nga, thôn Phú Tân, xã Đăk Nang tại Công văn số 1281/UBND-NN. Cụ thể: “Theo các số liệu phân tích, thửa đất của ông Dư Ngọc Hà và bà Dư Thị Nga, cư trú tại thôn Phú Tân, xã Đăk Nang cao hơn đỉnh đập và không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình. Do đó, việc ngập úng của hộ gia đình không phải do đập đê quai thi công tràn xả lũ chính gây ra, mà do mưa lớn trên thượng nguồn đổ về nhiều, cùng với dòng suối nhỏ, bị bồi lắng nên khi mưa lớn, lưu lượng nước trên thượng nguồn về không thoát kịp xuống hồ gây ra hiện tượng ngập úng trên. UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Nang tổ chức kiểm tra, xác minh, lập thủ tục hỗ trợ cho gia đình theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh”.</p>	UBND huyện Krông Nô
10	<p><i>Cử tri Y Nham, buôn Gra, xã Đăk Nang, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Krông Nô kiểm tra diện tích đất khu vực Tiền Giang thuộc Lâm trường Quảng Đức đã bàn giao về cho địa phương quản lý nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và giao cho bà con để sản xuất.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Qua kiểm tra, xác minh xác định phần diện tích đất ông Y Nham có nguồn gốc là đất rừng, do UBND tỉnh Đăk Nông giao cho Công ty lâm nghiệp Quảng Đức quản lý, bảo vệ. Năm 2016, Công ty lâm nghiệp Quảng Đức giải thể, UBND tỉnh Đăk Nông đã bàn giao phần diện tích đất rừng nêu trên trên cho UBND huyện và UBND xã Đăk Nang quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện tại, phần diện tích đất trên đã được quy hoạch để trồng rừng nên không đủ điều kiện cấp Giấy</p>	UBND huyện Krông Nô

	<p>chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân.</p> <p>Trường hợp các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng phần diện tích đất trên để trồng rừng thì liên hệ với UBND xã Đăk Nang để đăng ký và được hướng dẫn lập các thủ tục theo quy định.</p>	
11	<p><i>Cử tri Nguyễn Sơn Linh, thôn Phú Mỹ, xã Đăk Nang, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô xử lý việc hộ ông Nguyễn Văn Biên, trú tại thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang rào 2m đường đi vào thôn Phú Mỹ, hiện trạng đường vào thôn là 4m (bản đồ đo đạc năm 1997 đường rộng 4m), năm 2015 đo trích lục lại địa bản đồ địa chính còn lại 2m. Hiện tại diện tích đất của ông Biên cấp chông lên đường đi. Vụ việc được UBND xã Đăk Nang hòa giải và UBND xã Đăk Nang hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa là không hợp lý, vì việc đo trích lục, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nếu sai thì cơ quan nào phải điều chỉnh?</p> <p>Trả lời:</p> <p>UBND xã Đăk Nang tiếp nhận đơn đề nghị của bà Đinh Thị Sa (là mẹ của ông Nguyễn Xuân Linh) giải quyết việc ông Nguyễn Văn Biên mang trụ bê tông chôn ra đường gây cản trở giao thông.</p> <p>UBND xã Đăk Nang tổ chức hòa giải giữa hộ bà Đinh Thị Sa và hộ ông Phạm Ngọc Vụ, có sự tham gia của các thành phần liên quan. Kết quả hòa giải, hai bên vẫn không thống nhất được nội dung giải quyết. Căn cứ Điều 203 Luật Đất đai, khi xảy ra tranh chấp đối với diện tích đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND xã hòa giải không thành thì do Tòa án nhân dân giải quyết.</p>	UBND huyện Krông Nô
12	<p><i>Cử tri Hoàng Thị Hợi, thôn Đăk Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô:</i> Đơn vị thi công dự án hồ chứa nước Nam Xuân cho máy múc vào phần đất vườn cà phê của gia đình (không nằm trong diện tích thu hồi) nhưng không thông báo trước. Bà đã có đơn kiến nghị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét. Vì vậy, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho gia đình bà được biết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Sau khi kiểm tra, rà soát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây</p>	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát

	<p>dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức làm việc tại trụ sở UBND xã Tân Thành để xử lý kiến nghị, phản ánh của hộ gia đình bà Hoàng Thị Hợi liên quan đến việc thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông.</p> <p>Kết quả thống nhất đơn vị thi công thực hiện việc bồi thường thiệt hại về cây trồng và đất do việc thi công xây dựng lấn vào phần đất của gia đình bà Hoàng Thị Hợi theo đúng định mức, đơn giá và quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>triển nông thôn</p>
<p>13</p>	<p><i>Cử tri Nguyễn Đăng Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Đắk Nang, huyện Krông Nô đại diện cho các hộ dân đang sinh sống dọc Quốc lộ 28:</i> Trước đây, tính mốc hành lang từ tim đường vào 15m. Nhưng đến năm 2004, Nhà nước tiếp tục cắm mốc mở rộng thêm từ tim đường vào là 22,5m, như vậy nhân dân phải bỏ ra thêm 7,5m đất (đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Vì vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về diện tích 7,5m đất đó có được bồi thường về cây cối, vật kiến trúc hay không. Thực tế hiện nay, một số hộ dân có tổng chiều dài diện tích đất là 10m, nhưng hành lang mới chiếm hết 7,5m, chỉ còn lại 2,5m thì không thể xây dựng nhà ở được, trong khi đất đã có bia đỏ. Như vậy, những trường hợp tương tự sẽ được giải quyết như thế nào?</p> <p>Trả lời:</p> <p>Phạm vi đất giành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ. Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 thì Quốc lộ 28 (trước đây là Tỉnh lộ 4) được quy hoạch là đường cấp III, miền núi, các đoạn tuyến qua trung tâm huyện được xây dựng theo quy hoạch đô thị. Theo Điều 15, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ thì hành lang đường bộ là 13m. Hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên đất của đường bộ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.</p> <p>Tại Điều 43 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 31/11/2008 quy định: Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo mục đích đã được xác định và không gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người</p>	<p>Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Krông Nô</p>

	<p>sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.</p>	
14	<p><i>Cử tri Diêu Xuyn, bon Bu N'Rót, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'láp:</i> Hiện nay trên địa bàn thôn có khoảng 70 hộ dân đang xâm canh đất tại xã Trường Xuân, huyện Đăk Song với diện tích khoảng 200 ha, trong đó có khoảng 100 ha đang tranh chấp với Công ty Nông sản Việt, diện tích còn lại người dân đã xâm canh trước năm 1999 trở về trước là khoảng 100 ha không có tranh chấp, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét giải quyết đối với diện tích đất người dân đã canh tác ổn định, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Việc này người dân đã phản ánh nhiều lần đến huyện Đăk Song nhưng không được giải quyết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Công ty cổ phần Green Garden Trường Xuân (nay là Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến Nông sản Việt) được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 về việc cho Công ty cổ phần Green Garden Trường Xuân thuê 898,1 ha đất sử dụng để thực hiện Dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp. Diện tích đất trên đã được đưa vào quy hoạch 03 loại rừng qua các thời kỳ; theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Đăk Nông; Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Song năm 2019 và Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.</p> <p>Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/NĐ-CP về thi hành một số điều của Luật Đất đai và các Thông tư hướng dẫn thi hành; căn cứ bản đồ quy hoạch 03 loại rừng qua các thời kỳ, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì việc các hộ dân đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất đã được UBND tỉnh Đăk Nông giao cho Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến Nông sản Việt thuê đất là không giải quyết được.</p>	UBND huyện Đăk Song
	II. Lĩnh vực giao thông	
15	<i>Cử tri Nguyễn Đình Phúc, thôn 1, xã Trường Xuân,</i>	UBND

	<p><i>huyện Đắk Song</i>: Đoạn đường giáp xã Trường Xuân với xã Năm N'Jang có 300 hộ dân sinh sống hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ gây khó khăn trong việc sinh hoạt và đi lại của các hộ dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đường để các hộ dân thuận lợi trong việc sinh hoạt, sản xuất.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Hiện nay, nhu cầu làm đường giao thông trên địa bàn xã Trường Xuân là rất lớn, nhưng nguồn vốn phân bổ cho xã còn hạn hẹp. Do đó, UBND xã phải lựa chọn các đoạn đường trung tâm đông dân cư để đầu tư trước.</p> <p>Đoạn đường mà cử tri kiến nghị là đoạn đường giáp ranh với xã Năm N'Jang, các hộ dân xâm canh làm rẫy là chủ yếu; đoạn đường này không phải là khu dân cư mà là nội đồng. Trong thời gian chưa đầu tư xây dựng, UBND xã đề nghị Ban tự quản thôn tổ chức huy động nhân dân sửa chữa mặt đường, làm rãnh thoát nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.</p>	<p>huyện Đắk Song</p>
<p>16</p>	<p><i>Cử tri Vi Đình Phương, Lò Văn Thi, thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô</i>: Đường Tỉnh lộ 3 mới sửa đã xuống cấp trầm trọng, hai bên hành lang đường đất bị xói mòn tạo thành một bậc khoảng 20cm rất nguy hiểm khi tránh xe ô tô, các tuyến đường xương cá nối với đường Tỉnh lộ 3 không có biển báo giao thông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải cắm biển báo chỉ đường để hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 3 để người dân đi lại thuận tiện.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Hàng năm, UBND tỉnh bố trí vốn thường xuyên để quản lý, bảo trì đường tỉnh (quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa vá ổ gà cục bộ, bổ sung biển báo hiệu đường bộ), do kinh phí hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu bảo trì đường bộ trên toàn tuyến. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường ưu tiên khắc phục tình trạng xói lở đường, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.</p> <p>Về việc cắm biển báo hiệu đường bộ. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ (trong đó có tuyến Tỉnh lộ 3). Sau khi lựa chọn được nhà thầu, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công ưu tiên cắm biển báo hiệu trên Tỉnh lộ 3 trước để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến theo đề nghị của cử tri.</p>	<p>Sở Giao thông vận tải</p>

17	<p><i>Cử tri Phạm Thị Hoa, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Đoạn đường đi vào Cầu Gãy (qua hội trường bon Buôn Côn 1km) đã hư hỏng gây khó khăn cho người dân khi đi lại, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sửa chữa lại đoạn đường này để các hộ dân sinh hoạt, sản xuất.</p> <p>Trả lời:</p> <p>UBND thị xã Gia Nghĩa đang triển khai sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, do nguồn Ngân sách thị xã còn hạn chế, vì vậy chưa thể đáp ứng kịp thời nhu cầu sửa chữa một số tuyến đường ngoài đô thị bị hư hỏng. UBND thị xã Gia Nghĩa sẽ rà soát, lập danh mục các tuyến đường ngoài đô thị bị hư hỏng để tính toán cân đối khả năng nguồn vốn để sửa chữa; trong trường hợp không có khả năng cân đối vốn UBND thị xã Gia Nghĩa trình Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông xem xét, phân bổ kinh phí bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ để sửa chữa các tuyến đường, trong đó có đoạn đường đi vào Cầu Gãy như ý kiến của cử tri đã nêu.</p>	UBND thị xã Gia Nghĩa
18	<p><i>Cử tri Hoàng Thái Hòa, thôn Thổ Hoàng, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil:</i> Đề nghị cho dừng thi công Đường giao thông từ thôn Thổ Hoàng 1 qua UBND xã Đăk Săk nối Tỉnh lộ 3, thiết kế lại đường 2 chiều, thu hẹp đường lươn xuống 2m hoặc 3m để đường thông thoáng, có hành lang cho người đi bộ và lối tránh, có chỗ dừng đỗ xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Đối với việc thiết kế giải phân cách giữa (con lươn). Ngày 16/7/2019, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đã có văn bản số 1485/SGTVT-KT&KCHT ngày 18/7/2019. Do hiện trạng đường cũ đoạn từ Km0+398 -:- Km1+462 có bề rộng khoảng 18m, nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp, lưu lượng giao thông hiện nay chưa nhiều, để đảm bảo đủ điều kiện mở rộng mặt đường trong thời gian tới, đã thiết kế mặt cắt ngang đường theo phương án phân kỳ đầu tư (chiều rộng lề và mặt đường (5m x 2) bên và giải phân cách giữa rộng 6m). Khi có kinh phí sẽ thực hiện đầu tư giai đoạn 2 theo phương án thu hẹp giải phân cách giữa và mở rộng mặt đường.</p> <p>Đối với việc tạm dừng thi công dự án: Đường giao thông từ thôn Thổ Hoàng 1 qua UBND xã Đăk Săk nối Tỉnh lộ 3 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Mil làm chủ đầu tư, do đó việc tổ chức thi công, kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công và quyết định tạm dừng thi công thuộc trách nhiệm của UBND huyện Đăk Mil. Tiếp thu ý kiến của cử</p>	Sở Giao thông vận tải

	tri Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị UBND huyện Đắk Mil kiểm tra, trả lời cho cử tri được biết.	
	III. Lĩnh vực điện - Nước	
19	<p><i>Cử tri Nguyễn Tấn Tài, Lưu Thị Hòa, thôn 10, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp:</i> Hiện nay đường điện thi công qua vườn của gia đình ông (bà) và một số hộ dân trong khu vực lân cận làm hư hỏng cây cối, hoa màu, vật kiến trúc nhưng bên thi công (Công ty Điện lực miền Trung) không hỏi ý kiến của gia đình ông và các hộ dân để giải quyết việc bồi thường mà vẫn tiến hành thi công, gây bức xúc cho nhiều hộ dân. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết cho các hộ dân.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Khu vực đang thi công nêu trên, do Công ty Cổ phần Xây lắp điện 4 Miền Trung là đơn vị thi công tuyến đường dây 22kV xây dựng mới xuất tuyến đầu nối sau trạm 110kV Đắk R'lấp 2 thuộc Ban Quản lý dự án điện Nông thôn miền Trung làm chủ đầu tư.</p> <p>Công ty Điện lực Đắk Nông đã gửi kiến nghị của cử tri đến Ban Quản lý dự án điện Nông thôn miền Trung và được trả lời kiến nghị như sau:</p> <p>Hiện nay, hạng mục đường dây 22kV XT471, 473 thuộc dự án TBA 110kV Đắk R'lấp 2 đang khẩn trương triển khai thi công để đóng điện phục vụ nhân dân trong khu vực. Đường dây 22kV trên có đi qua đất và ảnh hưởng đến cây trồng dưới hành lang an toàn đường dây dẫn điện trên không của 02 hộ dân là ông Nguyễn Tấn Tài và bà Lưu Thị Hòa, thôn 10, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp.</p> <p>Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Trung tâm phát triển quý đất huyện Đắk R'lấp đã chi trả toàn bộ tiền đền bù cây cối, đất đai bị ảnh hưởng của đường dây 22kV cho hộ ông Nguyễn Tấn Tài, bà Lưu Thị Hòa, thôn 10 xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp.</p>	Điện lực Đắk Nông, UBND huyện Đắk R'lấp
20	<p><i>Cử tri Nguyễn Tuấn Hoàng, bon Bu Pah; Nguyễn Thị Bình, bon Bu Bơ; Lương Văn Dũng, bon Boong Dinh; Nguyễn Văn Tiến, thôn 11, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song:</i> Một số khu vực tại các bon: Bu Pah, Bu Bơ, Boong Dinh và thôn 11 chưa đầu tư điện 03 pha, người dân phải tự kéo điện để sử dụng nên bị yếu, không đảm bảo trong sinh hoạt gia đình và phát triển kinh tế, đề nghị các cơ quan chức năng có hướng giải quyết để người dân có điện sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất.</p> <p>Trả lời:</p>	Điện lực Đắk Nông

	<p>+ Khu vực bon Bu Pah, thôn 3, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song được cấp điện từ TBA T85-100kVA22/0,4kV (ĐD474ĐNO). Đường dây hạ áp thuộc T85 (ĐD474ĐNO) dài 1,659 km, cấp điện cho khoảng 176 hộ sử dụng điện. Khu vực cử tri Nguyễn Tuấn Hoàng kiến nghị có khoảng 10 hộ và đã có điện sinh hoạt, các hộ dân sống rải rác làm nương rẫy, nên việc đầu tư cấp điện 3 pha rất khó khăn, do suất đầu tư lớn.</p> <p>+ Khu vực bon Bu Bơ, thôn 4, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song được cấp điện từ TBA T127 (160kVA22/0,4kV ĐD474ĐNO). Đường dây hạ áp thuộc T127 (ĐD474ĐNO) dài 1,5 km, cấp điện cho khoảng 150 hộ sử dụng điện. Khu vực cử tri Nguyễn Thị Bình kiến nghị có khoảng 20 hộ và đã có điện sinh hoạt, các hộ dân sống rải rác trên diện tích rộng, làm nương rẫy, nên việc đầu tư cấp điện 3 pha rất khó khăn, do suất đầu tư lớn.</p> <p>+ Khu vực thôn 11, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song được cấp điện từ TBA T108 (50kVA22/0,4kV ĐD474ĐNO). Đường dây hạ áp thuộc T108 (ĐD474ĐNO) dài 0,54 km, cấp điện cho khoảng 62 hộ sử dụng điện. Khu vực cử tri Nguyễn Văn Tiến các hộ kiến nghị có khoảng 25 hộ và đã có điện sinh hoạt, các hộ dân sống rải rác trên diện tích rộng làm nương rẫy, nên việc đầu tư cấp điện 3 pha rất khó khăn, do suất đầu tư lớn.</p> <p>+ Khu vực cử tri Lương Văn Dũng bon Boong Dinh thuộc thôn 5, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song được cấp điện từ TBA T240 (50+50kVA22/2x0,23kV ĐD474ĐNO). Đường dây hạ áp thuộc T240 (ĐD474ĐNO) dài 1,561 km, cấp điện cho khoảng 92 hộ sử dụng điện. TBA này là TBA 1 pha nên không thể cấp điện 3 pha.</p> <p>Để lắp điện 3 pha cho các hộ dân cần đầu tư thêm đường dây trung áp và TBA với suất đầu tư lớn. Mặt khác, khu vực này các hộ sống rải rác, gần cuối nguồn, nên việc đầu tư cấp điện gặp nhiều khó khăn, ngành Điện sẽ theo dõi phụ tải, xem xét cân đối bố trí vốn đầu tư trong thời gian tới phù hợp với phụ tải. Trước mắt, để đảm bảo an toàn điện đề nghị khách hàng chuẩn bị cột, dây dẫn, phụ kiện liên quan và liên hệ với Điện lực Gia Nghĩa hoặc qua số tổng đài 19001909 để hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa để đảm bảo an toàn điện.</p>	
21	<p><i>Cử tri Vũ Tuyền Min, thôn 3; Phạm Thị Tươi, thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đăk Song:</i> Khu vực xóm 2 và thôn 7, xã Nam Bình; khu vực thôn 2, xã Thuận Hà người dân đang phải tự kéo điện để sinh hoạt. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kéo điện để người dân có điện, sớm ổn định cuộc sống.</p>	Điện lực Đăk Nông

	<p>Trả lời:</p> <p>Tại thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đăk Song hiện nay ngành điện đã đầu tư 04 TBA, với 4,6km đường dây hạ áp đã cấp điện cho hầu hết nhân dân trong khu vực. Tuy khu vực giữa xóm 2, thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đăk Song có khoảng 20 hộ dân, các hộ dân sống rải rác, cách xa lưới điện hiện có từ 1,5km đến 2,5km, sử dụng điện sau công tơ mua điện cụm. Việc cấp điện cho khu vực này rất khó khăn do suất đầu tư lớn, Công ty sẽ theo dõi phụ tải để có kế hoạch đầu tư phù hợp với yêu cầu phụ tải và đề xuất xem xét bổ sung danh mục đầu tư vào các chương trình cấp điện nông thôn trong thời gian đến.</p> <p>Tại khu vực thôn 2, xã Thuận Hà, huyện Đăk Song đa số các hộ ở xa lưới điện, việc cấp điện cho khu vực này rất khó khăn. Khu vực này đã được đưa vào Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014-2020 (giai đoạn 2), đầu tư xây dựng mới 1,431km đường dây trung áp; 6,299km đường dây hạ áp và 03 TBA tổng dung lượng 250kVA-22/0,4kV.</p> <p>Trước mắt, để đảm bảo an toàn điện đề nghị khách hàng chuẩn bị cột, dây dẫn, phụ kiện liên quan và liên hệ với Điện lực Đăk Song hoặc qua số tổng đài 19001909 để hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa để đảm bảo an toàn điện.</p>	
22	<p><i>Cử tri Lý Văn Thông, thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang, huyện Krông Nô:</i> thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang hiện chưa có điện lưới quốc gia, qua làm việc với Công ty Điện lực người dân được Công ty Điện lực trả lời: Các hộ dân phải tự bỏ tiền để kéo điện, dự kiến mỗi hộ đóng 3-4 triệu đồng. Tuy nhiên, điều kiện của người dân còn khó khăn. Đề nghị ngành điện lực quan tâm xem xét, bên cạnh đó nếu người dân đóng tiền để kéo điện thì chi phí kéo dây, làm trụ có được hoạch toán và khấu trừ dần hay không?</p> <p>Trả lời:</p> <p>Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đăk Nang, đại diện Công ty Điện lực đã trả lời cho cử tri việc Công ty Điện lực yêu cầu “các hộ dân phải tự bỏ tiền kéo điện, dự kiến mỗi hộ đóng 3-4 triệu đồng” là không chính xác.</p> <p>Để kéo điện từ lưới điện hiện trạng đến khu dân cư thôn Sán Chỉ, thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang phải đầu tư xây dựng mới khoảng 4,5km đường dây trung áp 22kV, 02TBA 2x100kVA, 2,5km đường dây hạ áp 0,4kV để cấp điện cho nhân dân, với chi phí ước tính trên 3 tỷ đồng, suất đầu tư lớn,</p>	Điện lực Đăk Nông, UBND huyện Krông Nô

	<p>trong khi nguồn vốn đầu tư hàng năm còn khó khăn.</p> <p>Hiện nay, ngành điện chưa có cơ chế tiếp nhận lưới điện từ các hộ dân góp vốn xây dựng và hoàn trả lại vốn đầu tư cho các hộ.</p> <p>Việc cấp điện cho khu vực này rất khó khăn do suất đầu tư lớn, Công ty đề nghị Sở Công thương yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh nghiên cứu bổ sung vào các chương trình cấp điện nông thôn trong thời gian đến.</p>	
23	<p><i>Cử tri Phan Xuân Vỹ, thôn 10b, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil:</i> Nhân dân đã ý kiến rất nhiều về vấn đề đường điện cao thế chạy qua đập khu F, qua thôn 10b đã gây tai nạn cho nhân dân, cử tri đã kiên nghị nâng cao nhưng bên Công ty điện lực chỉ đến kiểm tra, đến nay vẫn chưa nâng lên cao, gây nguy hiểm cho nhân dân xung quanh. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết để người dân có thể sinh hoạt, ổn định cuộc sống.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Qua đã kiểm tra, rà soát tình hình cấp điện tại thôn 10B, xã Đăk Lao. Lưới điện trung áp cấp điện cho TBA T35 (ĐD478ĐMI) được tiếp nhận từ Công ty cà phê Đức Lập phục vụ bơm tưới theo mùa vụ. Hiện tại lưới điện tại khoảng cột 72/7-72/8 (ĐD478ĐMI) dọc theo bờ đập và vượt hồ nước, lưới điện đi trên mặt hồ cách bờ đập từ 4-5m không mất an toàn cho người và phương tiện qua lại trên bờ đập. Công ty đã lập phương án sửa chữa nâng cấp lưới điện, đã đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2019. Đơn vị đang triển khai thi công dựng cột. Dự kiến thi công hoàn thành trong tháng 09 năm 2019.</p> <p>Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn về điện trong khi chờ thi công hoàn thành, Điện lực đã cắm các biển cấm tại các điểm có nguy cơ gây mất an toàn, đề người dân biết và chấp hành.</p>	Điện lực Đăk Nông
	IV. Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, Thủy lợi	
24	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Mười, thôn 6, xã Hưng Bình, huyện Đăk R'láp:</i> Trong thời gian qua, theo nhu cầu thị trường người dân ồ ạt trồng các loại cây nông sản nhưng không quan tâm đến định hướng của các chuyên gia trong vấn đề sản xuất nông sản. Hiện nay, giá cả nông sản thấp hơn so với đầu tư đã bỏ ra, từ đó nhiều hộ nông dân rơi vào hoàn cảnh trắng tay, nợ vay từ các ngân hàng rất nhiều (cụ thể như việc ồ ạt trồng cây hồ tiêu, cây cao su). Đề nghị các cơ quan chức năng cần có định hướng cụ thể, hướng dẫn,</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

hỗ trợ tư vấn cho người dân trong việc lựa chọn cây trồng và tạo đầu ra ổn định giúp nông dân cải thiện về cuộc sống.

Trả lời:

Đắk Nông là tỉnh có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp như cà phê, cao su và hồ tiêu. Trong những năm trước giá cả nông sản như cà phê, hồ tiêu và cao su luôn ở mức cao và ổn định, điều này đã kích thích người nông dân chạy theo thị trường để phát triển sản xuất một cách ồ ạt, phá vỡ quy hoạch của ngành nông nghiệp. Thị trường nông sản Việt Nam phụ thuộc lớn vào thị trường thế giới, quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm nông sản của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu của Quốc tế. Vì vậy, khi cung vượt cầu, chất lượng nông sản chưa đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu, nên giá cả một số mặt hàng hiện nay xuống thấp đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của các hộ nông dân tại Đắk Nông.

- Về định hướng của ngành nông nghiệp: UBND tỉnh triển khai thực hiện các Đề án: (1) Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án Quy hoạch vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 làm nền tảng phát triển ngành nông nghiệp. Hiện nay, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo, định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tập trung thành vùng để gắn mã vùng và gắn liền với việc liên kết với các doanh nghiệp chế biến thu mua theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, theo các tiêu chuẩn chứng nhận về chất lượng của trong nước và quốc tế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, vật nuôi...).

Để đảm bảo ổn định giá cả thị trường đầu ra cho nông nghiệp, đề nghị nông dân cùng phối hợp thực hiện các nội dung sau:

- Nông dân phải sản xuất theo định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước, tránh chạy theo giá cả thị trường dẫn đến tình trạng phá vỡ quy luật cung cầu.

- Đầu tư thâm canh, tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng chân đất và định hướng phát triển cây trồng của từng địa phương, nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích. Chuyển đổi

	<p>cây trồng tập trung thành vùng, đồng thời ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của Doanh nghiệp. Trước hết những khu vực có cây hồ tiêu bị chết, nên chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày: ngô, đậu đỗ các loại, rau... để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống. Định hướng phát triển cây trồng chính hình thành các vùng cây trồng của huyện Đắk R'lấp: cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, cây dược liệu, các loại cây ăn quả (chanh dây, bơ); huyện Đắk Mil: cà phê, cây ăn quả (bơ, Sầu riêng, xoài), ngô, lúa.</p> <p>- Thay đổi phương thức sản xuất, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo các tiêu chuẩn chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,...) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.</p> <p>- Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản trên địa bàn. Sản xuất nông sản hàng hóa theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp bao tiêu hoặc ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, sản xuất theo quy mô hàng hóa, có truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, gắn với thương hiệu, thị trường và bền vững với môi trường.</p>	
25	<p><i>Cử tri xã Đức Mạnh, Đắk Rla, huyện Đắk Mil:</i> Hiện nay giá đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, bên cạnh đó một số mặt hàng nông sản như: cà phê, tiêu, và một số loại hoa quả của bà con sản xuất ra, giá cả trên thị trường thấp, không ổn định. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm nhằm đảm bảo, ổn định giá cả thị trường đầu ra nông nghiệp cho người dân ổn định cuộc sống.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Giá nông sản do quan hệ cung cầu trên thị trường quyết định, thời gian qua do phát triển tự phát một số mặt hàng của tỉnh cung đã vượt quá cầu nên giá cả giảm xuống. Bên cạnh, việc nỗ lực triển khai đề án tái canh cây cà phê, giám sát chất lượng hồ tiêu, nỗ lực khơi thông thị trường xuất khẩu rau quả chất lượng cao... Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tài chính hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, giảm bớt khó khăn cho nông dân, nâng cao giá trị nông sản, trong đó có chính sách hỗ trợ giá.</p> <p>Chính phủ áp dụng biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu khi giá của các mặt hàng này biến động; các chính sách này được quy định tại Luật Giá năm 2012 và các quy định hiện hành. Trong đó, các sản phẩm nông sản được bình ổn giá là đường ăn, lúa, gạo tẻ</p>	Sở Tài chính

	<p>thường, muối ăn, sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; phân đạm, phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật, vac xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.</p> <p>Như vậy, mặt hàng nông sản cà phê và tiêu không thuộc diện được bình ổn giá theo quy định tại Luật Giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.</p> <p>Đối với mặt hàng điện bán lẻ, xăng, dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.</p> <p>- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi và có biện pháp điều hành chung cả nước đối với mặt hàng nông sản. Đối với mặt hàng xăng, dầu, điện do Bộ Công thương theo dõi và có biện pháp điều hành chung cả nước.</p> <p>Giá các mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu xuống giá quá thấp, trong khi đó giá điện, xăng dầu, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không giảm, đã gây khó khăn cho người dân tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh đã báo cáo và kiến nghị Trung ương quan tâm xử lý việc này. Khi có văn bản quy định của Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn là Sở Tài chính và các ngành có liên quan tham mưu xử lý các chính sách hỗ trợ kịp thời.</p>	
26	<p><i>Cử tri Nguyễn Thế Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil:</i> Theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết thì xã Đức Mạnh nằm trong diện được hỗ trợ 70% là chưa phù hợp so với các xã của huyện Đắk Mil, vì thực tế vào mùa khô, Đức Mạnh là xã chịu ảnh hưởng hạn hán nặng nhất của huyện Đắk Mil. Đề nghị HĐND và UBND tỉnh xem xét quan tâm hỗ trợ cho xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Phân vùng mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND, ngày 19/07/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông được xây dựng trên cơ sở phân vùng ưu tiên hỗ trợ trên cơ sở các vùng có điều kiện khó khăn về phát triển kinh tế, các vùng có điều kiện khó khăn về nguồn nước thực tế tại các địa phương.</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	<p>Huyện Đắk Mil là khu vực có điều kiện khó khăn về nguồn nước tưới nên ưu tiên mức hỗ trợ cao nhất cho một số xã điển hình như trong Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm.</p> <p>Xã Đức Mạnh cũng có điều kiện khó khăn về nguồn nước tưới, nhưng qua theo dõi hàng năm tình hình hạn hán thiếu nước không bằng các khu vực có trong Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông. Do nguồn kinh phí hỗ trợ chính sách hạn chế và để ưu tiên cho các vùng khó khăn về kinh tế, khó khăn về nguồn nước phát triển bền vững nên phân vùng hỗ trợ như trong Nghị quyết là phù hợp. Xã Đức Mạnh mặc dù không thuộc diện ưu tiên mức hỗ trợ tối đa 100%, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở nguồn vốn phân bổ hàng năm sẽ xem xét ưu tiên các danh mục đề xuất hỗ trợ của xã.</p>	
	<p>V. Lĩnh vực đầu tư - xây dựng, môi trường, an toàn thực phẩm</p>	
27	<p><i>Cử tri Trần Thị Nghi, thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song:</i> Hệ thống cống thoát nước trên đoạn đường Quốc lộ 14 thường bị ứ đọng nước không thoát được nhất là trong mùa mưa gây ô nhiễm, xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm khắc phục tình trạng trên.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Thời gian qua Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục quản lý đường bộ III, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý các tồn tại liên quan đến hệ thống thoát nước trên tuyến, các đơn vị đã sửa chữa, khắc phục một số vị trí. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, bổ sung hệ thống thoát nước tại vị trí mà cử tri đã nêu để bảo đảm người tham gia giao thông và tài sản của người dân.</p>	Sở Giao thôn vận tải
28	<p><i>Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Có 16 hộ dân sống gần khu vực xây dựng Trụ sở Binh đoàn 16 (khu vườn điều phía bên dưới Binh đoàn 16). Hiện nay, Binh đoàn 16 đang xây dựng Trụ sở làm việc tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân. Ngoài diện tích đất của Trụ sở Binh đoàn 16 đã được cấp đất thì có chừa lại đường đi cho 16 hộ dân khu vực phía dưới Binh đoàn 16, đường đi được làm bằng bê tông chiều ngang mặt đường khoảng 1,5m rất hẹp, hai bên đường này là ta lỵ âm, gây khó khăn và nguy</p>	UBND thị xã Gia Nghĩa

	<p>hiểm cho người dân khi tham gia giao thông qua đoạn đường này. Ngày 17/7/2019 xe tải có tên Hoàng Dũng khi đi xuống đoạn đường này làm hư hỏng, gây bong tróc lớp bê tông, sạt lở một số chỗ trên đoạn đường này. Trước đây các hộ gia đình có con đường bê tông từ Ban Tôn giáo tỉnh đi xuống, sau khi giải tỏa đã bàn giao cho Binh đoàn 16, đoạn đường hiện nay các hộ dân đang đi là do Binh đoàn 16 làm cho các hộ dân đi tạm. Việc hư hỏng, sạt lở do xe tải chở vật liệu cho Binh đoàn 16 xây dựng gây hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh cho biết cơ quan nào có trách nhiệm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này? Khi nào tiến hành sửa chữa lại?</p> <p>Trả lời:</p> <p>Đoạn đường dân sinh từ Ban Tôn giáo tỉnh đi xuống khu vực Binh đoàn 16 phục vụ cho các hộ dân khu vực là đường bê tông, trước đây do Binh đoàn 16 hỗ trợ làm cho nhân dân đi lại. Hiện nay, Binh đoàn 16 đang xây dựng Trụ sở, xe chở vật liệu cho công trình của Binh đoàn 16 làm hư hỏng đường đi lại của người dân. UBND thị xã Gia Nghĩa đã đề nghị Binh đoàn 16 xem xét, khắc phục sửa chữa.</p>	
29	<p><i>Cử tri Phạm Thị Hoa, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa đến tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, vì đời sống của người dân phần đông là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn gặp nhiều khó khăn. Tại tổ dân phố có 1 bồn chứa nước sạch đã bị hư từ lâu không sử dụng được, người dân hiện nay thiếu nước sạch để sử dụng phải đi mua nước sinh hoạt vào mùa nắng.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Công trình nước sạch tại tổ dân phố 5, 6 phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, quá trình sử dụng đã bị hư hỏng. UBND thị xã Gia Nghĩa đã chỉ đạo UBND phường Nghĩa Tân tổ chức lấy ý kiến của người dân về nhu cầu sử dụng nước sạch tại các tổ dân phố trên. Theo báo cáo số 96/BC-UBND ngày 08/8/2019 của UBND phường Nghĩa Tân, hiện nay do kinh phí sửa chữa công trình nước sạch lớn, người dân không đủ tiền để sửa chữa, nguyện vọng của nhân dân là kiến nghị Công ty Cổ phần cấp nước và Phát triển đô thị Đăk Nông cấp nước sạch để nhân dân sử dụng lâu dài, không phải sửa chữa công trình nước sạch.</p> <p>Để đáp ứng sử dụng nước sạch của người dân tại tổ dân phố 5, 6 phường Nghĩa Tân, UBND thị xã Gia Nghĩa đề nghị các hộ dân đăng ký nhu cầu với UBND phường Nghĩa Tân để tổng hợp hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần cấp nước</p>	UBND thị xã Gia Nghĩa

	<p>và Phát triển đô thị Đắc Nông để được hướng dẫn, làm thủ tục lắp đặt nước sạch theo nhu cầu của các hộ dân.</p>	
30	<p><i>Cử tri Hồ Sỹ Thỏa, tổ dân phố 6, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa:</i> Khu vực giải tỏa làm nhà cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh từ năm 2008, 11 hộ dân có đất bị giải tỏa và được tái định cư tại điểm giáp ranh giữa công an và Bộ đội biên phòng, nhưng đến nay chưa được xây dựng cơ sở hạ tầng như đường, điện. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong dự án đã thu tiền nhưng không xây dựng, đề nghị các ngành chức năng trả lời cho cử tri được biết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Tại Công văn số 1228/CAT-PH10 ngày 14/8/2019 của Công an tỉnh: Công an tỉnh đã đến làm việc với hộ ông Hồ Sỹ Thỏa thì dự án khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh (khu Sùng Đức) đã được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện cấp đất ở cho cán bộ, chiến sỹ và cấp đất tái định cư cho các hộ dân từ năm 2011. Ông Hồ Sỹ Thỏa kiến nghị là con đường giáp ranh giữa đất nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng, đến nay vẫn chưa xây dựng cơ sở hạ tầng như đường, điện. Tuyến đường này không nằm trong khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh (khu Sùng Đức), tuyến đường này thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư.</p> <p>UBND thị xã Gia Nghĩa đã làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan để được giải quyết kiến nghị của cử tri Hồ Sỹ Thỏa.</p>	UBND thị xã Gia Nghĩa
31	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Trung, thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút:</i> Về vấn đề làm đường giao thông nông thôn ở thôn 2, xã Nam Dong, kế hoạch làm 860m đường với tổng dự toán là 791 triệu đồng trong đó Nhà nước hỗ trợ 372 triệu đồng và nhân dân tự đóng góp 419 triệu đồng. Dự án đã có quyết định từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được vì giá vật liệu lúc đó với hiện nay chênh lệch (từ 270.000đ/khối cát so với 400.000đ/khối cát hiện tại). Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Đường giao thông thôn Tân Ninh nằm trong kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 20/5/2019, khi triển khai làm đường, do giá vật liệu xi măng, cát, đá chênh lệch tăng hơn so với thời điểm tỉnh phê duyệt. Do vậy, UBND huyện Cư Jút đã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 20/8/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 20/5/2019, tại Quyết định</p>	UBND huyện Cư Jút

	<p>này UBND tỉnh đã điều chỉnh và bổ sung thêm phần kinh phí chênh lệch cho tất cả các tuyến đường giao thông đã được phê duyệt theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 20/5/2019, trong đó có tuyến đường của thôn Tân Ninh. Sau khi nhận được Quyết định số 1379, UBND huyện Cư Jút đã chỉ đạo UBND xã Nam Dong triển khai cho các thôn làm đường giao thông theo kế hoạch, hiện nay thôn Tân Ninh đang triển khai thi công.</p>	
32	<p><i>Cử tri Đoàn Thị Nhân, thôn 12, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'láp:</i> Hiện nay, trên địa bàn thôn có Công ty Phú Tài khai thác đá xây dựng gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, người dân đã kiến nghị đến UBND xã nhưng chưa được giải quyết, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý.</p> <p>Trả lời:</p> <p>1) Trên địa bàn thôn 12, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'láp có Nhà máy chế biến đá của Công ty Cổ phần Phú Tài, đã được UBND huyện Đăk R'láp xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, và Thông báo số 82/TB-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của UBND huyện Đăk R'láp về chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường mở rộng.</p> <p>Về Nhà máy gây ô nhiễm môi trường; ngày 02 tháng 8 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế. Qua kiểm tra, vào ngày 19/7/2019, hồ chứa nước của Công ty bị vỡ bờ dẫn đến nước trong hồ kèm theo bột đá chảy tràn xuống phía sau là nương, rẫy, ao, hồ của người dân, do mưa lớn, nước mưa nhiều, chảy vào hồ chứa nước bằng đất không được gia cố đảm bảo, kết hợp với lượng bột đá trong hồ lớn dẫn đến gây áp lực lớn đối với hồ chứa và bờ đập làm vỡ hồ và tràn nước thải kèm theo bột đá ra ngoài làm ảnh hưởng đến các hộ dân.</p> <p>Sau sự cố, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại với tổng số tiền 131 triệu đồng, đồng thời, Công ty đã tiến hành gia cố lại bờ đập tại hồ chứa xảy ra sự cố.</p> <p>2) Công ty đã xây dựng 01 hồ chứa bằng bê tông và 02 hồ chứa nước thải bằng đất, nước thải từ Nhà máy chế biến đá được dẫn vào hồ chứa bằng bê tông, nước được lắng trong bằng vôi, và tái sử dụng nước tại hồ chứa bê tông cho quá trình sản xuất, phần bột đá khi số lượng nhiều được múc ra và đổ thải làm vật liệu san lấp mặt bằng trong khuôn viên của Nhà máy, hiện nay, nước thải tại hồ chứa bằng bê tông đang xả xuống hồ chứa bằng đất theo điểm xả dưới đáy tại 01 ngăn chứa của hồ chứa bê tông. Theo báo</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

	<p>cáo của Công ty, nước thải sẽ tái sử dụng hoàn toàn tại hồ bê tông và điểm xả chỉ phòng ngừa trường hợp có sự cố bất thường để xả xuống hồ chứa bằng đất phía sau.</p> <p>Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng bột đá đang tồn trữ tại Nhà máy là rất lớn, một phần được san lấp nền phía sau hồ chứa bằng bê tông, một phần đang được chứa tại hồ chứa số 1 có lẫn nhiều nước thải và nước mưa, hiện nay Nhà máy đã đắp lại bờ hồ chứa bị vỡ. Tuy vậy, theo nhận định của đoàn kiểm tra, tại hồ chứa số 1 và hồ chứa số 2 vẫn có nguy cơ tràn hồ và vỡ bờ, nếu không có biện pháp gia cố đảm bảo chắc chắn, (do hiện nay đang vào mùa mưa với lượng nước mưa lớn và khối lượng bột đá ngày càng phát sinh nhiều).</p> <p>3) UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3968/UBND-KTN ngày 21/8/2019, trong đó UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Phú Tài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai công tác khai thông mương nước bị bồi lấp theo kiến nghị của người dân vào mùa khô. - Xây dựng gia cố 02 hồ chứa bằng đất đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật xây dựng, không để xảy ra sự cố tương tự trong thời gian tới, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R'lấp và các ngành liên quan trong tháng 8/2019. - Có phương án cụ thể để xử lý bột đá đang tồn tại và tiếp tục phát sinh tại Nhà máy để giảm tải áp lực cho các hồ chứa nước và cho Nhà máy. Báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R'lấp và các ngành liên quan trong tháng 10/2019. <p>Yêu cầu UBND huyện Đắk R'lấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty theo bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Đắk R'lấp xác nhận.</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đắk R'lấp, chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy theo chỉ đạo của UBND tỉnh.</p>	
33	<p><i>Cử tri Lục Văn Hiến, xã Cư Knia, huyện Cư Jút:</i> Xã Cư K'nia phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019, nhưng còn 02 tiêu chí lớn là đường giao thông và môi trường chưa thể hoàn thành vì có lý do khách quan. Về môi trường, hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng làm ô nhiễm môi trường nặng của Công ty chế biến mùn cao su Nam Đạt và Công ty chăn nuôi heo Cự kỳ.</p>	Sở Tài nguyên và môi trường

Green farm, 02 Công ty này trước đây đã bị xử phạt hành chính vì vi phạm xả thải ra môi trường, nhưng hiện nay vẫn thường xuyên lợi dụng lúc trời mưa xả khí ga có mùi hôi thúi nồng nặc ra môi trường xung quanh. Đề nghị các cấp, các ngành tăng cường xử lý.

Trả lời:

1. Công ty chế biến mủ cao su Nam Đạt

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Phiếu xác nhận số 39/PXNTC-TNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005.

- Quá trình hoạt động, Nhà máy có phát sinh khí thải và mùi chủ yếu là khí thải từ lò sấy và mùi phát sinh chủ yếu từ bể sục khí, bể kị khí của hệ thống xử lý nước thải. Để xử lý khí thải và mùi phát sinh từ Nhà máy, Công ty đã đầu tư xây dựng:

+ 01 hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi từ dây chuyền sấy mủ tạp bằng phương pháp hấp thụ nước và PE và thải ra ngoài môi trường qua ống khói cao khoảng 20 m.

+ 01 ống khói từ dây chuyền sấy mủ nước để dẫn khí thải từ khu vực sấy ra ngoài môi trường.

Kết quả kiểm soát ô nhiễm hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Nhà máy chế biến mủ cao su tại thôn 1, xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Nam Đạt cho thấy: các kết quả phân tích mẫu khí xung quanh tại vị trí cuối hướng gió cạnh hàng rào Công ty đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (*Kết quả kiểm soát ô nhiễm năm 2018*).

2. Công ty TNHH Green Farm Asia:

Dự án Trung tâm heo giống hạt nhân Cụ Kỵ của Công ty TNHH Green Farm Asia đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 18/11/2013; Đã thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số 67.000048T của Sở Tài nguyên và Môi trường; Giấy phép số 02/GP-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về cấp phép khai thác nước dưới đất; đã lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng năm; đã đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, khí thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Chất thải phát sinh từ trại heo sau khi qua máy ép phân, phần còn lại và nước thải được xử lý bằng biogas, lượng khí sinh ra trong quá trình xử lý sinh học chủ yếu là khí CH₄ được thu gom bằng ống dẫn khí để sử dụng cho nhà bếp hoặc sản xuất điện, hoạt động 24h/24h.

	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu khí thải tại khu vực hệ thống xử lý nước thải tại khu vực hầm Biogas ở hệ thống 1 và hầm Biogas ở hệ thống 2 kết quả phân tích so sánh với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ đều nằm trong ngưỡng cho phép.</p> <p>Ngoài ra, theo chương trình Kiểm soát ô nhiễm hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể kết quả phân tích khí thải tại khu vực hệ thống xử lý nước thải và khu vực gần công bảo vệ số 2 (công chính Công ty) đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn không khí xung quanh.</p> <p>Như vậy, kết quả chương trình kiểm soát ô nhiễm hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Nhà máy chế biến mủ cao su tại thôn 1, xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Đạt và Dự án Trung tâm heo giống hạt nhân Cụ Kỳ của Công ty TNHH Green Farm Asia đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, khí thải theo quy định; kết quả phân tích mẫu khí xung quanh của 02 dự án trên đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.</p> <p>Việc cử tri Lục Văn Hiến phản ánh 02 Công ty này thường xuyên lợi dụng lúc trời mưa xả khí ga có mùi hôi thối nồng nặc ra môi trường xung quanh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên giám sát, theo dõi nếu phát hiện 02 Công ty này lợi dụng lúc trời mưa xả khí thải vượt quy chuẩn, tiêu chuẩn ra môi trường xung quanh thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.</p>	
	VI. Lĩnh vực chế độ - chính sách	
34	<p><i>Cử tri Lục Văn Hiến, xã Cư K'nia, huyện Cư Jút:</i> thôn 9, xã Cư K'nia có 114 hộ có phần đất canh tác nằm trên địa bàn xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil. Hiện tại chính quyền 02 xã đã bàn giao con người và phần đất trả về cho xã Đắk R'la quản lý, nhưng bà con nhân dân thấy cuộc sống và sinh hoạt khá bất cập khi con em đi học phải sang tận xã Đắk R'la để học tập, làm các thủ tục hành chính cũng phải đi xa gấp nhiều lần, trong khi đó ra UBND xã Cư K'nia chỉ cách 5km và điếm trường con em đi học cũng rất gần. Do vậy một số hộ đã bán đất và mua đất bên xã Cư K'nia, một số hộ bỏ hoang, cuộc sống bấp bênh, khó khăn chông chát. Bà con kiến nghị muốn được nhập lại hộ khẩu</p>	Sở Nội Vụ, UBND huyện Cư Jút

về xã Cư K'nia sinh sống để ổn định cuộc sống và thuận lợi cho con em đi học. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Hiện nay, trên phần diện tích đất thuộc địa giới hành chính của xã Đăk R'la, huyện Đăk Mil có 114 hộ với 775 nhân khẩu của thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút đang cư trú. Qua nắm bắt, số liệu về giáo dục các cấp tại thôn 9 xã Cư Knia gồm có: Giáo dục mầm non có 87 cháu; Tiểu học cơ sở 106 học sinh; Trung học cơ sở 204 học sinh. Hiện tại, số học sinh trên đang sinh sống và học tập tại các trường của xã Cư Knia. Vì vậy, trước mắt không ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại và việc học tập của các cháu.

- Căn cứ Luật Cư trú ngày 11/7/2013 thì việc xác định đất ở của các hộ nêu trên do UBND xã Đăk R'la thực hiện (*không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã Cư Knia*);

- Tại Khoản 4, Điều 163 Bộ Luật Tố tụng hình sự ngày 27/11/2015: "*Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình*". Vì vậy, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Đăk R'la nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an xã Cư Knia; tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 thì "*Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ*". Vì vậy, nếu có sự việc xảy ra trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực về an ninh trật tự trên địa bàn 114 hộ nêu trên thì thẩm quyền giải quyết thuộc các cơ quan chức năng của huyện Đăk Mil (không thuộc huyện Cư Jút).

- Điều 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương "*c) Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ*";

Do đó, để đảm bảo cho công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho số hộ dân hiện đang cư trú tại khu vực trên theo đúng lãnh thổ, ngày 13/01/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo về việc quản lý địa giới hành chính, trong đó: "*Yêu cầu UBND huyện Cư Jút bàn giao 117 hộ, 775 nhân khẩu cư trú tại khu vực thôn 9, xã Cư Knia (trên phần diện tích đất thuộc địa giới hành chính xã Đăk R'la, huyện Đăk Mil) về cho UBND huyện Đăk Mil quản lý*".

- Hiện nay, địa phương đang xây dựng Đề án điều chỉnh Địa giới hành chính các cấp; trong đó, có đề nghị điều chỉnh một phần diện tích, dân số của huyện Đăk Mil (khu vực 114 hộ nêu trên) giao

	cho huyện Cư Jút quản lý; dự kiến hoàn thành vào năm 2020.	
35	<p><i>Cử tri Y Vê, bon Boong Dinh; Trần Ngọc Linh, Chủ tịch Hội CCB xã Trường Xuân, huyện Đắk Song:</i> Nhiều trường hợp quân nhân đã nộp hồ sơ 05-06 năm để được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng đến nay chưa được giải quyết, trả lời hoặc hướng dẫn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Qua rà soát và kiểm tra, xét duyệt hồ sơ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Đắk Song; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:</p> <p>Theo quy định hiện hành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận đủ số lượng 100 hồ sơ trở lên thì tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ đồng thời tổng hợp báo cáo Phòng Chính sách Quân khu 5, cho đến nay tất cả các hồ sơ đủ điều kiện đã được giải quyết chi trả chế độ, những hồ sơ không đủ điều kiện đã gửi trả lại cho đối tượng để bổ sung, hoàn tất các thủ tục còn sai sót. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không có trường hợp nào tồn đọng hồ sơ ở cấp tỉnh và Quân khu.</p> <p>Việc cử tri kiến nghị có nhiều quân nhân ở xã Trường Xuân nộp hồ sơ đã 5-6 năm chưa được giải quyết, hướng dẫn. Đề nghị cử tri nêu rõ từng đối tượng chính sách còn tồn đọng chưa được giải quyết để Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh rà soát, kiểm tra trả lời (<i>những kiến nghị xin được gửi về theo địa chỉ: Ban chính sách, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc qua số điện thoại 0261.260.508 để được trả lời trực tiếp</i>).</p>	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
36	<p><i>Cử tri Nông Thanh Hoạt, thôn Đắk Trung, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô:</i> Hầu hết nhân dân xã Đắk Sôr xâm canh đất bên xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil để trồng trọt, sản xuất. Hằng năm, nhân dân đều đóng thuế và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ. Tuy nhiên, mỗi khi có đợt rà soát cây trồng bị sâu bệnh hay hạn hán, thiên tai thì bà con nhân dân có đất xâm canh không được UBND xã Đắk Gằn thông báo việc kê khai, rà soát. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đắk Mil và UBND xã Đắk Gằn làm tốt công tác phối hợp với huyện Krông Nô và xã Đắk Sôr về việc triển khai các công tác liên quan đến đất và cây trồng xâm canh bên xã Đắk Gằn, để đảm bảo quyền lợi cho bà con nhân dân.</p>	UBND huyện Đắk Mil

	<p>Trả lời:</p> <p>Trên địa bàn xã Đắc Gắn, tại các thôn: Thắng Lợi, Bắc Sơn, Cao Lạng và Nam Định hầu hết là các hộ dân tại huyện Cư Jút (bao gồm các xã: Trúc Sơn và Cư Knia); huyện Krông Nô (bao gồm các xã: Nam Xuân, Đắc Sôr) xâm canh canh tác. Hàng năm, khi có các chính sách hỗ trợ rà soát hạn hán, thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã Đắc Gắn đều có Thông báo gửi các thôn để thông báo đến các hộ dân về các chính sách có liên quan cho nhân dân biết, thực hiện.</p> <p>Ghi nhận ý kiến của cử tri Nông Thanh Hoạt, Ủy ban nhân dân huyện Đắc Mil đã chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Đắc Gắn chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các công tác, chính sách liên quan đến đất đai và cây trồng xâm canh trên địa bàn xã. Đồng thời, UBND huyện đề nghị các hộ dân xâm canh, canh tác đất trên địa bàn xã Đắc Gắn và trên địa bàn huyện cần thường xuyên liên lạc với Ban tự quản thôn để được hướng dẫn cụ thể về các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hộ, cá nhân.</p>	
37	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Vang, thôn 6, xã Đắc Wer, huyện Đắc R'láp:</i> Trên địa bàn xã phát hiện 01 trường hợp là ông Vũ Văn Sợi, thôn 15 làm giả hồ sơ để hưởng chính sách chất độc màu da cam, đã được hưởng chính sách gần 08 năm và được hỗ trợ tiền để làm nhà ở. Vậy việc truy thu số tiền đã hỗ trợ cho ông Vũ Văn Sợi và xử lý trường hợp này như thế nào, đề nghị thông báo cho cử tri được biết.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Qua thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến, và có con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Đắc R'Láp, tỉnh Đắc Nông. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát hiện trường hợp hồ sơ của ông Vũ Văn Sợi không đủ điều kiện để hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.</p> <p>- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định đình chỉ chế độ và thu hồi tiền hưởng sai chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với trường hợp của ông Vũ Văn Sợi. Giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đắc R'Láp chịu trách nhiệm thu hồi số tiền hưởng sai chế độ của ông Vũ Văn Sợi để nộp trả Ngân sách nhà nước theo quy định.</p>	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	<p>- Về hỗ trợ làm nhà ở đối với trường hợp của ông Vũ Văn Sợi, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đắk R'Lấp trả lời để cử tri được biết.</p>	
38	<p><i>Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong:</i> Khu công nghiệp Đắk Ha đã xây dựng từ năm 2005 đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng để phát triển kinh tế gây lãng phí tiền bạc của nhà nước. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa Khu công nghiệp này vào hoạt động.</p> <p>Sở Xây dựng trả lời:</p> <p>Cụm công nghiệp BMC, huyện Đắk G'long với diện tích quy hoạch chi tiết là 37,41 ha. Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC thuộc Bộ Công thương làm chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành một số hạng mục như: san lấp mặt bằng, kê mái xung quanh, đường giao thông nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ cho cán bộ quản lý và nhà ăn với tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 61,383 tỷ đồng. Đến nay, còn một số hạng mục công trình chưa triển khai thực hiện như: công trình xử lý nước thải, đường dây trung áp và trạm biến áp.</p> <p>Việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp này trong thời gian qua chưa có kết quả, phần lớn do chủ đầu tư còn lơ là, thiếu trách nhiệm, chưa thể hiện rõ động thái cụ thể trong kêu gọi, quảng bá, thu hút đầu tư. Sở Công thương cũng đã mời Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC làm việc nhiều lần nhưng chưa đạt được kết quả.</p> <p><i>Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong:</i> Đa số cán bộ ở UBND xã Đắk Ha là người dân tộc Kinh. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được làm việc tại đây.</p> <p>Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong trả lời:</p> <p>Đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã: tại xã Đắk Ha hiện có 21 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, trong đó cán bộ chuyên trách là 11 người, có 05 cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 45,45%; Công chức cấp xã là 10 người, có 05 công chức là người dân tộc thiểu số chiếm 50%. Như vậy, số cán bộ chuyên trách, công chức là người dân tộc thiểu số tại xã Đắk Ha chiếm gần 50% trong tổng số cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã.</p> <p>Đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã: tại xã Đắk Ha hiện có 15 cán bộ bán chuyên trách, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 08 người, chiếm 53,34%.</p>	Sở Xây dựng, UBND huyện Đắk Glong

Đội ngũ cán bộ xã: Do Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã quy hoạch và định hướng bố trí sử dụng.

Đối với đội ngũ công chức cấp xã thực hiện tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn; Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tại với xã Đắk Ha từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong thực hiện quy trình tuyển dụng 06 công chức, trong đó có 05 công chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 83%. Hiện có 01 công chức là người dân tộc thiểu số đã chuyển công tác và 01 công chức người dân tộc thiểu số xin thôi việc theo nguyện vọng.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong, UBND xã Đắk Ha luôn quan tâm, tạo điều kiện tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số công tác tại Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đắk Ha.

Hiện nay, UBND xã đang thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó giảm số lượng cán bộ, công chức từ 25 người xuống 22 người; giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ 22 người xuống 14 người, nên chưa thể bố trí tuyển dụng mới đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách.

38.3. Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định mức chi cho hỗ trợ cho Hội Cựu chiến binh vùng sâu vùng xa là 2.000.000 đồng, nhưng UBND xã Đắk Ha chỉ chi với mức 1.000.000 đồng. Vậy mức chi của UBND xã Đắk Ha có đúng hay không?

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong trả lời:

Việc thực hiện kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn: từ khi Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân xã Đắk Ha chỉ trả đủ 2.000.000 đồng/chi hội/năm.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Đắk Ha chi trả 1.000.000

	<p>đồng/chi hội/năm.</p> <p>Do việc phân bổ ngân sách hàng năm được thực hiện theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó tất cả các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách (chi khác) được tính trên định mức biên chế của đơn vị nên kinh phí phân bổ từ đầu năm giảm so với các năm trước.</p> <p>Ngày 24/12/2018, UBND xã Đăk Ha đã ban hành Công văn số 324/UBND-TC về việc chi kinh phí cho các chi hội thôn, bon đặc biệt khó khăn. Đồng thời, UBND xã đã làm việc với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hội cựu chiến binh xã và các Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn, bon để trả lời cụ thể về việc chi giảm so với quy định. Đồng thời kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh theo quy định.</p>	
39	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đăk Ha, huyện Đăk Glông:</i> Cơ quan cấp trên xem xét đối chiếu quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông được quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 và Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, có hướng dẫn cụ thể để UBND xã thực hiện chi đúng và phù hợp với tình hình địa phương.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông năm 2017, áp dụng giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020. Đây là cơ sở để lập và phân bổ dự toán.</p> <p>Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - Xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.</p> <p>Các văn bản nêu trên đã quy định rõ đối tượng, phạm vi áp dụng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đảm bảo, Sở Tài chính không tham mưu ban hành thêm các văn bản hướng dẫn. Do đó, khi triển khai thực hiện trên địa bàn nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. Trường hợp, nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền, Phòng Tài chính - Kế</p>	Sở Tài chính

	hoạch huyện tổng hợp gửi cơ quan cấp trên để được giải quyết.	
	VII. Lĩnh vực giáo dục, Y tế	
40	<p><i>Cử tri Diểu Suynh, bon Bu N'Doh, xã Đắc Wer, huyện Đắc R'lấp kiến nghị:</i></p> <p>- Hiện nay, ở bon Bu N'Doh, xã Đắc Wer có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp (chính quy) nhưng không có việc làm, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét có những chủ trương, chính sách tuyển dụng các em này về địa phương để công tác (vì chính họ mới hiểu biết được phong tục, tập quán, tiếng nói của người đồng bào).</p> <p>- Hiện nay có khoảng 12 em học sinh người đồng bào dân tộc tại chỗ xin học tại Trường THPT Trường Chinh huyện Đắc R'lấp nhưng nhà trường không nhận, với lý do các em không đủ điều kiện. Đề nghị sở Giáo dục và Đào tạo trả lời cho cử tri biết rõ nguyên nhân.</p> <p>Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:</p> <p>Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 theo kế hoạch được giao của Trường THPT Trường Chinh năm học 2019-2020 là 320 em. Tuy nhiên, số lượng thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT Trường Chinh là 367 em, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch ban đầu 47 thí sinh.</p> <p>Qua rà soát tình hình tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1592/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 29/07/2019 đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Theo đó, Trường THPT Trường Chinh được điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 367 em, toàn bộ số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Trường Chinh đều được công nhận trúng tuyển.</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đắc R'lấp
41	<p><i>Cử tri xã Đức Mạnh, Đắc Lao, Đắc R'la, huyện Đắc Mil:</i> Dịch sốt xuất huyết bùng phát rất nhanh, diễn biến nguy hiểm đến tính mạng người dân trên địa bàn nhưng công tác phòng chống dịch của các cơ sở y tế chưa đáp ứng kịp thời cho người dân, dẫn đến sốt xong mới phun thuốc phòng dịch. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo phòng ban chuyên môn và y tế cơ sở tăng cường công tác phòng dịch, kịp thời ngăn chặn tình trạng sốt xuất huyết ở địa phương.</p> <p>Sở Y tế trả lời:</p> <p>Tính đến ngày 31/8/2019 toàn tỉnh ghi nhận 3.795 trường hợp mắc Sốt xuất huyết tại 70/71 xã, phường thuộc 8/8 huyện, thị</p>	Sở Y tế

xã, không có trường hợp tử vong; so với cùng kỳ năm 2018 số mắc tăng gấp 19,63 lần (3.795/184), số xã có bệnh Sốt xuất huyết tăng 25 xã. Trước tình hình đó, ngành y tế đã tham mưu triển khai các hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết như:

- UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng chống Sốt xuất huyết.

- Sở Y tế Đắk Nông: Ban hành 14 văn bản triển khai công tác phòng chống Sốt xuất huyết.

- Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil: Ban hành 06 văn bản triển khai công tác phòng chống Sốt xuất huyết.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành 23 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyến cơ sở trong công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn.

- Thông báo kịp thời các dấu hiệu bất thường về sức khỏe tại địa phương, tình hình mắc Sốt xuất huyết, mật độ véc tơ truyền bệnh để cộng đồng cùng tham gia phối hợp thực hiện phòng, chống dịch.

Tổ chức tập huấn, truyền thông giáo dục sức khỏe, kiểm tra, giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý ổ dịch, giám sát huyết thanh, vi rút, giám sát véc tơ và vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy.

- Toàn tỉnh ghi nhận 119 ổ dịch Sốt xuất huyết tại 37 xã, 100% ổ dịch này được xử lý với các hoạt động: (1) Triển khai 119 đợt (02 lần/đợt) vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy tại 37 xã có sự tham gia của đội xung kích với khoảng 39.250 HGĐ được vãng gia; (2) Phun hóa chất tại 119 ổ dịch với 35.325 hộ gia đình được phun hóa chất; (3) Tổ chức 250 đợt truyền thông lưu động tại các ổ dịch và truyền thông trực tiếp cho 39.250 HGĐ thông qua vãng gia.

- Hỗ trợ xử lý dịch diện rộng: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 06 đợt (02 lần/đợt, cách nhau 7-10 ngày) phun hóa chất diện rộng tại 26 thôn/bon/TDP tại huyện Đắk R'lấp, Đắk Glong, Đắk Mil, Cư Jút. Tại các ổ dịch Trung tâm Y tế huyện, thị xã đã triển khai xử lý trên phạm vi toàn thôn, bon.

Ý kiến cử tri về công tác phun thuốc phòng dịch Sốt xuất huyết chưa đáp ứng kịp thời dẫn đến sốt xong mới phun thuốc phòng dịch, Sở Y tế trả lời như sau:

- Qua giám sát véc tơ tại 119 ổ dịch tại 8/8 huyện, thị xã; ghi nhận có 54/118 ổ dịch có chỉ số véc tơ cao vượt ngưỡng giới hạn theo quy định của Bộ Y tế. Tại huyện Đắk Mil có thôn Bắc Sơn và Bắc Trung, xã Đắk Gàn có chỉ số véc tơ cao vượt

	<p>ngưỡng giới hạn theo quy định (chỉ số BI >36).</p> <p>- Tại các xã Đức Mạnh, Đắc Lao, Đắc R'La, huyện Đắc Mil theo giám sát véc tơ chưa vượt ngưỡng giới hạn quy định, nên chưa triển khai công tác phun thuốc mà hoạt động chủ yếu để phòng, chống dịch là: Vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy. Lăng quăng/bọ gậy có thể phát triển ở các dụng cụ chứa nước trong nhà và xung quanh nhà, vì vậy người dân cần tăng cường công việc xử lý dụng cụ chứa nước đọng để làm giảm nguồn sinh sản là biện pháp rất hiệu quả trong phòng, chống dịch Sốt xuất huyết.</p>	
42	<p><i>Cử tri Trần Xuân Khanh, thôn 6, xã Hưng Bình, huyện Đắc R'lấp:</i> Đối với thôn khó khăn theo quy định thì người dân được Nhà nước hỗ trợ Bảo hiểm y tế, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên con, cháu tại địa bàn phải đi làm kinh tế xa, do đó không được chế độ Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, các nghĩa vụ của địa phương gia đình đều thực hiện (cụ thể như: lệnh khám tuyến, nhập ngũ thì con, cháu phải trở về địa phương để chấp hành). Gia đình cảm thấy thiệt thòi về quyền lợi song nghĩa vụ thì phải chấp hành tốt. Đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội, các ban, ngành liên quan giải thích cụ thể, có sự điều chỉnh quy định cho hợp lý, đem lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Quy định cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định như sau:</p> <p>Tại Điểm c, Khoản 9, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định như sau: “Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, do đó những người đang sinh sống trên địa bàn thuộc danh mục thôn, bon đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tại xã Hưng Bình bao gồm bon Châu Mạ và các thôn 1,2,4,6 thuộc danh mục trên thì được cấp thẻ Bảo hiểm y tế mã DK2 (hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh). Những người không đang sinh sống thường xuyên trên địa bàn hoặc những người có hộ khẩu nhưng đi làm ăn, sinh sống tại nơi khác không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không được cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.</p>	UBND huyện Đắc R'lấp
43	<p><i>Cử tri Bùi Văn Tiến, bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện</i></p>	Sở

	<p><i>Đắk Song</i>: Hộ gia đình ông ở tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, nhưng vị trí giáp thị xã Gia Nghĩa, nếu con đi học đúng tuyến tại Trường THPT Đắk Song thì xa hơn nhiều so với học ở thị xã Gia Nghĩa. Đề nghị cơ quan chức năng các cấp quan tâm tạo điều kiện để việc đi học của con em được thuận tiện hơn.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Việc phân vùng tuyển sinh các Trường THPT theo địa giới hành chính xã, phường ở các huyện, thị xã nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển hài hòa giữa các vùng. Các Trường THPT cần đảm bảo giải quyết nhu cầu học tập của con em trên địa bàn tuyển sinh theo quy định, trong trường hợp chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì được phép tuyển sinh ngoài địa bàn tuyển sinh.</p> <p>Trong những năm qua, số lượng học sinh trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa liên tục tăng về số lượng; số thí sinh dự tuyển vào lớp 10 luôn cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Vì vậy, các Trường THPT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa phải cố gắng giải quyết nhu cầu học tập của con em trong vùng tuyển sinh. Việc mở rộng vùng tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đến xã Trường Xuân, huyện Đắk Song sẽ làm quá tải khả năng bố trí lớp học của các Trường THPT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Trong khi đó đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất của các Trường THPT trên địa bàn huyện Đắk Song có đủ khả năng tiếp nhận tuyển sinh lớp 10 toàn bộ thí sinh trên địa bàn huyện Đắk Song, vì vậy xã Trường Xuân, huyện Đắk Song thuộc vùng tuyển sinh của trường THPT Đắk Song là phù hợp với yêu cầu.</p>	Giáo dục và Đào tạo
	X. Các lĩnh vực khác	
44	<p><i>Cử tri Nguyễn Tuấn Hoàng, bon Pu Pah; Đình Ngọc Chuân, thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song</i>: Tình trạng mua bán, tiêm chích ma túy trên địa bàn vẫn còn rất nhiều và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của người dân. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.</p> <p>Công an tỉnh trả lời:</p> <p>Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt, khởi tố 57 vụ; 79 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trên địa bàn xã Trường Xuân lực lượng chức năng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt xóa 04 điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt, khởi tố 02 vụ; 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức truy quét, triệu tập thử test 17 đối tượng; lập hồ sơ đưa 04 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã 07 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 14 đối</p>	Công an tỉnh

	<p>tượng, phạt 10 triệu đồng; hiện có 20 đối tượng nghiện ma túy, 08 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 21 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an đã lập hồ sơ quản lý số đối tượng trên. Bên cạnh đó, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn xã Trường Xuân xác định 20 đối tượng nghiện ma túy, 08 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 21 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 13 đối tượng đang tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone, có 05 đối tượng sử dụng ma túy đá). Hiện nay, lực lượng Công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, quản lý số đối tượng trên.</p> <p>Trong thời gian tới, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đắk Song nói riêng, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh trấn áp kịp thời các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn cơ sở; vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Qua kiến nghị của cử tri, Công an tỉnh rất mong tiếp tục được sự tham gia tích cực của nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là rất mong cử tri và nhân dân trên địa bàn tích cực tố giác tội phạm qua đường dây nóng của Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo giải quyết triệt để, kiên quyết không để tội phạm lộng hành ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân trên địa bàn.</p>	
45	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Vang, thôn 6, xã Hưng Bình, huyện Đắk R'lấp:</i> Theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất quy hoạch xây dựng Thủy điện Đắk Ké và khu du lịch thác 5 tầng tại địa bàn thôn 6, xã Hưng Bình mà nhà đầu tư là Công ty Đại An. Qua đó, Công ty Đại An đã phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và các sở, ban ngành liên quan triển khai lấy ý kiến thăm dò từ người dân để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên trong quá trình thăm dò lấy ý kiến người dân thì chỉ thực hiện khoảng hơn 12 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu triển khai dự án, đại đa số nhân dân trên địa bàn xã chưa nắm rõ về dự án này (về tác động môi trường, về nguồn lợi và tính khả thi của dự án). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, nhà đầu tư Đại An cần thông báo rộng rãi cho nhân dân về dự án trên, lấy ý kiến của người dân tại các vùng lân cận của dự án trên địa bàn trước khi thực hiện.</p> <p>Sở Công thương trả lời:</p> <p>Ngày 28/6/2019, UBND huyện Đắk R'lấp đã phối hợp với</p>	Sở Công thương, UBND huyện Đắk R'lấp

	<p>Công ty cổ phần thủy điện Đại An; UBND xã Hưng Bình và Đăk Sin và các thành phần liên quan tổ chức họp dân lấy ý kiến về triển khai dự án Nhà máy thủy điện Đăk R'Keh; cuộc họp được tổ chức theo từng xã, có 26 hộ dân tham gia dự họp lấy ý kiến. Qua cuộc họp tham vấn lấy ý kiến, các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án và các hộ dân sống xung quanh khu vực, đại diện các ban, ngành, đoàn thể hai xã Hưng Bình và Đăk Sin 100% các hộ dân tham gia tại cuộc họp lấy ý kiến: Thống nhất cho Công ty cổ phần thủy điện Đại An triển khai xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Đăk R'Keh, đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đại An kết hợp đầu tư khai thác du lịch thác 5 tầng.</p> <p>Sau khi nhận được nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Công thương đã đề nghị UBND huyện Đăk R'lấp, Công ty cổ phần thủy điện Đại An tiếp tục thông báo tình hình triển khai dự án thủy điện Đăk Keh cho <i>Cử tri Nguyễn Văn Vang, thôn 6, xã Hưng Bình, huyện Đăk R'lấp</i> và nhân dân được biết.</p>	
46	<p><i>Cử tri Lý Văn Thông, thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang và một số cử tri xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô</i>: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại dự án của doanh nghiệp tư nhân Lê Văn Vinh đầu tư tại khu vực Bàu Mây và Bàu Sen trên địa bàn hai xã Đăk Nang và xã Đức Xuyên. Theo phản ánh của người dân, hai dự án này chưa được cấp phép theo đúng quy định, nếu cho triển khai sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu của người dân xung quanh, dự án kéo dài nhiều năm và triển khai dở dang. Nếu các cơ quan nhà nước không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến tranh chấp sau này.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Giấy mời kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường, tài nguyên nước trong quá trình lập và triển khai Dự án nông lâm nghiệp tại khu vực khu vực Bàu Mây và Bàu Sen trên địa bàn hai xã Đăk Nang và Đức Xuyên của Doanh nghiệp tư nhân Lê Văn Vinh. Sau khi có kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Nô
	Tổng cộng 46 nội dung	